

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 553\* Năm 11/ 2022 \* Chúa nhật 06/11/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*là thư mục từ*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương*

**M**ọi người công giáo chúng ta đều biết Giáo hội công giáo dành riêng tháng 11 để nhớ đến các linh hồn trong Hội thánh : Hội thánh vinh quang trên trời gồm các thánh đã trải qua cuộc sống trong ân sủng và chết trong ân sủng ; Hội thánh đau khổ là những người đang chịu cảnh thanh luyện trong luyện ngục để tẩy trừ những vết tích của tội ; Hội thánh đang chiến đấu là tất cả chúng ta đang hiện diện ở trần gian, đang phấn đấu đi theo đường lành, đang phấn đấu cho cuộc sống trung thành theo Chúa, theo lời dạy của Chúa.

Chính vì thế khi nhớ đến những người đã qua đời thì không phải riêng cho những người qua đời nhưng còn nhớ đến chúng ta, nhớ đến việc chọn lựa của chúng ta đang ở trần gian này. Nếu chúng ta chọn con đường sống, nếu chúng ta phấn đấu mỗi ngày để đi con đường sống, chúng ta hy vọng sẽ được sống hạnh phúc khi chúng ta kết thúc cuộc sống trần gian.

Trái lại nếu chúng ta chọn con đường xấu, con đường gian ác, con đường tội tăm, con đường do ma quỷ hướng dẫn thì chúng ta về chung với ma quỷ. Cuộc sống của chúng ta là sự chọn lựa mỗi ngày. Mỗi ngày, mỗi bước chân của chúng ta nói lên sự chọn lựa đó. Nếu chúng ta chết đang khi đi theo sự hướng dẫn hay sự thu hút của ma quỷ thì kết cục cuộc đời của chúng ta chắc sẽ là không hay.

Biến cố nhiều người chết trong lễ hội vừa qua giúp chúng ta suy nghĩ về điều ấy. Những người chết khi tham dự lễ hội ma quỷ phải chăng là họ đã chọn cuộc đời theo Chúa ? Chúng ta không chắc nhưng chúng ta cũng lo âu cho phần rỗi của họ. Ngoài ra chúng ta cũng nghĩ đến những người bị chết khi đang đi phạm tội : tội về tính dục, tội về tham nhũng, tội về chiếm đoạt. Xin Chúa xót thương đến các linh hồn.



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

06/11/2022 CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN- C

### YÊU KHÔNG TÍNH TOÁN

**“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để tìm cho kỳ được con chiên bị mất.” (Lc 15,4)**

**Suy niệm:** Người mục tử để chín mươi chín con chiên không lạc ngoài đồng hoang để đi tìm một con chiên lạc. Con chiên bị lạc chưa chắc tìm được, trong khi chín mươi chín con kia có nguy cơ bị thú dữ ăn thịt hay bị lạc mất. Chắc là người mục tử biết điều này! Người phụ nữ đánh rơi một đồng quan đã mất công thấp đèn, quét nhà, moi móc mà tìm. Sao bà không để ngày hôm sau trời sáng đã tìm có đờ vát và hơn không? Không! Người mục tử quý yêu con chiên lạc như con chiên duy nhất của mình. Người phụ nữ quý đồng quan hơn cả điều duy nhất mang lại sự sống cho mình. Vì thế họ không tính toán theo logic, mà nóng lòng gặp lại cái mình đã mất. Và khi gặp lại, họ mở tiệc ăn mừng, mà cũng chẳng tính toán lời lỗ hay tốn kém thế nào. Đúng là tình yêu không lý lẽ! Đúng hơn đó là lý lẽ của tình yêu!

**Mời Ban:** Tự bản tính con chiên đi lạc sẽ vênh tai, nghe ngóng, tìm cách trở về đàn. Đồng tiền bị đánh rơi, chỉ lăn ít vòng rồi nằm lại đâu đó. Còn con người tội lỗi có thể ăn năn trở về, nhưng cũng có thể tiếp tục sống trong tội. Chúng ta chọn tiếp tục sống trong tội hay quay đầu trở về?

**Sống Lời Chúa:** Thánh Gio-an khẳng định: *“Ai nói mình không có tội là người nói dối”* (1Ga 1,8). Nghe lời nhắc nhở chúng ta quyết sám hối trở về.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, tháng 11 được dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh luyện. Xin cho chúng con khi cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội thì cũng biết nghĩ tới tình trạng của mình để ăn năn sám hối.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### ❖ Nga sẵn sàng nói chuyện với Đức Thánh Cha Phanxicô cuộc chiến về Ukraine

“Phát ngôn nhân của Tổng thống Nga Dmitri Peskov cho biết chính phủ của ông sẵn sàng đối thoại với Đức Thánh Cha Phanxicô, Hoa Kỳ và Pháp để tìm ra giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về tất cả tình hình ở Ukraine với người Mỹ, với người Pháp và với Đức Giáo Hoàng,” Peskov nói trong một cuộc họp báo qua điện thoại hàng ngày vào ngày 25 tháng 10.

Quan chức Nga đề cập đến đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người hôm thứ Hai đã yêu cầu Đức Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill “thúc đẩy tiến trình hòa bình” ở Ukraine.

Trong một tuyên bố với tạp chí Le Point, Macron cho biết ông đã đề nghị “Đức Thánh Cha Phanxicô gọi cho Vladimir Putin và Thượng phụ Kirill, và cả Joe Biden. Chúng ta cần Hoa Kỳ vào bàn để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine”.

Peskov nói rằng “nếu điều này thực sự đi đúng hướng với những nỗ lực tìm kiếm các giải pháp khả thi, thì nó có thể được đánh giá một cách tích cực.”

Đã 8 tháng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, cuộc chiến cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 6,000 thường dân, trong đó có gần 400 trẻ em.

Trong một diễn biến mới nhất, các quan sát viên cho rằng cuộc tấn công hôm thứ Bảy 29 tháng 10, được cho là cuộc tấn công cường tập lớn nhất của Ukraine, vào Crimea, có lẽ sẽ thay đổi nhiều thứ.

Cuộc tấn công liên tục của Ukraine bắt đầu lúc 4h30 sáng và kéo dài ít nhất 5 giờ đồng hồ. Những tiếng nổ long trời làm rung rinh thành phố cùng với những tiếng nổ lớn là những tiếng trực thăng, và những tiếng súng nhỏ hơn, cùng với tiếng loa phóng thanh kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Tất cả tạo thành một bầu không khí chiến tranh cao độ như thể quân Ukraine đang đến rất gần.

Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, đã tức giận cáo buộc 'các chuyên gia' của Anh, những người mà họ cho là có trụ sở tại thành phố Ochakiv, miền nam Ukraine, đã giúp chuẩn bị và huấn luyện Kyiv để thực hiện cuộc tấn công. Igor Konashenkov cũng cáo buộc Mỹ theo dõi từ trên máy bay và chỉ đạo cuộc tấn công, mặc dù ông ta không đưa ra được bằng chứng nào.

*Source: Catholic News Agency [Russia is 'willing' to speak with Pope Francis about the war in Ukraine](#)*

❖ **Ý định cầu nguyện tháng 11 của Đức Thánh Cha: cho những trẻ em đau khổ.**

Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay ý cầu nguyện tháng 11, Ngài mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho hàng triệu trẻ em đang bị đau khổ, bơ vơ trên khắp thế giới, đặc biệt cho những trẻ em vô gia cư, mồ côi và nạn nhân của chiến tranh.

(Tin Vatican)

ĐTC nói “Một trẻ bị bỏ rơi là lỗi của chúng ta”. Trong video ý cầu nguyện tháng này, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người Công Giáo cầu nguyện cho các trẻ em đau khổ vì bị từ chối, phần nộ, nghèo đói và xung đột trên khắp thế giới.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Vẫn còn hàng triệu trẻ em bất kể trai hay gái phải chịu đựng và sống trong những điều kiện như nô lệ,” những em này không phải là “những con số” mà là “những con người có tên và danh tính mà Chúa đã ban cho chúng”.

Đức Thánh Cha nói tiếp, mọi trẻ em bị thiệt thòi, không được đi học, không có gia đình, không được chăm sóc sức khỏe là “một tiếng khóc;” một tiếng kêu thống thiết" lên Chúa và làm ô danh hệ thống mà người lớn chúng ta xây dựng."

### **Mọi trẻ em đều có quyền được hưởng các nhu cầu cơ bản**

Đức Thánh Cha cho hay mọi trẻ em phải có quyền thừa hưởng các dịch vụ cơ bản và cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương của gia đình: “Chúng ta không được cho phép các em bị bỏ rơi, cô đơn - chúng được quyền giáo dục và cảm nhận tình yêu của một gia đình mà Thiên Chúa quan tâm chờ che”.

### **Một tỷ trẻ em đang sống trong cảnh nghèo đói**

Theo UNICEF, một tỷ trẻ em hiện đang sống trong tình trạng “nghèo khó về nhiều hình thức” - không được tiếp cận các quyền cơ bản như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nơi ở, thực phẩm, vệ sinh hoặc nước dùng; cơ quan này cũng ước tính có 153 triệu trẻ em mồ côi.

The Linh mục Frédéric Fornos, S.J., Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha cho hay Đức Thánh Cha Phanxicô “mở rộng tầm mắt, đôi tai và trái tim chúng ta tới hàng triệu trẻ em bị lãng quên đang lặng lẽ sống ở các đường phố, trong các chỗ lao động, là nạn nhân của bạo lực và chiến tranh, là người di cư và tị nạn. Trước mọi nỗi thờ ơ và bất lực này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các em”.

ĐGH kết luận trong video là trách nhiệm của chúng ta không cho phép một em nào bị bỏ rơi - "chúng phải được hưởng một nền giáo dục và được cảm nhận tình yêu thương của mái ấm gia đình mà Thiên Chúa hằng quan tâm đến chúng."



**TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Anh Tân:** 1.000.000đ. **Giuse Sự:** 2.000.000đ. **Cô Hoàng:** 500.000đ. **Anh Hải:** 1.000.000đ. **Cô Nang:** 5.000.000đ. **Têrêsa Tiên:** 1.000.000đ. **Maria Ngân:** 2.000.000đ.